

รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการที่ได้กำหนดไว้ คือยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ และยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิทยาการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งนี้ ผลของการดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ในปีการศึกษา 2557 ในส่วนขององค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย พบว่าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้รับ **คะแนนในภาพรวม 4.63 คะแนน หรือผลการประเมินการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก** และ

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ พบว่าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้รับ **คะแนนในภาพรวม 4.00 คะแนน หรือผลการประเมินการดำเนินงานอยู่ในระดับดี**

ผลการดำเนินงานทั้งด้านการวิจัย และบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ พบว่าอยู่ใน **อันดับที่ 1** เมื่อเทียบกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. ผลการดำเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีรายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณตามกิจกรรมการดำเนินงานดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 งบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ	25,000
2	ส่งเสริมการวิจัยทุกโปรแกรมวิชา	400,000
3	หนุนเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เช่นการจัดทำคู่มือ รางวัลนักวิจัยดีเด่น และระบบ TLO เป็นต้น	100,000
4	การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย	50,000
5	การจัดทำวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557	50,000
6	การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม	30,000
7	การบริการวิชาการเพื่อชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000
8	การบริการวิชาการเพื่อชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมด้านเศรษฐกิจ	30,000
9	walk Rally เพื่อบริการวิชาการ	90,000
10	การจัดการความรู้ด้านการวิจัย	20,000
11	การส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	150,000
รวมงบประมาณ		975,000

1. ด้านการวิจัย มีดังต่อไปนี้

1.1 การสร้างระบบและกลไกการวิจัย

1.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 1006/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 โดยมีที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช หนูแก้ว อาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์รองศาสตราจารย์ชัคตวรรษ รัชเสวีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน และ ดร.ณัฐฉินี ทองดี ด้านคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ ชัยชาญ รองศาสตราจารย์เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ ดร.สุวรรณา เตชะธีระปรีดา ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตน์พล อาจารย์ธวัชรัตน์ ประจันตะเสน อาจารย์สุจิตรา จำปาศรี นางสาวสุภาพร ถ้าวรรณวงศ์ นางชฎานันท์ นิมนาคพันธุ์ นางสาวสุภาพร ยอดทองกลาง นายวงศ์กร สิงหรวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์

1.1.2 การจัดทำยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายฯมีทิศทาง มีวิสัยทัศน์ และอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร และอาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

1.1.3 การจัดทำคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินการจัดทำ “คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง)” จำนวน 75 หน้า โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556-2560 ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และขั้นตอน การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การคุ้มครองสิทธิงานวิจัย การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และจรรยาบรรณนักวิจัย เป็นต้น โดยมีนายวงศ์กร สิงหรวงศ์ เป็นผู้ออกแบบและจัดพิมพ์

1.1.4 การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ www.fms.nrru.ac.th/research ซึ่งระบบประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะทำงาน ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย หลักเกณฑ์การขอรับทุน แบบฟอร์มงานวิจัย เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ การสืบค้นงานวิจัย กิจกรรมการวิจัย และการประชาสัมพันธ์งานวิจัย เป็นต้น

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ให้การสนับสนุนทุนสำหรับการทำวิจัยแก่คณาจารย์ และนักศึกษา ดังนี้

1.2.1 งานวิจัยสำหรับคณาจารย์

การให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์ จำนวน 1 ประเภท คืองานวิจัยเชิงบูรณาการ ซึ่งมีคณาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายชื่อนักวิจัย และโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ	โครงการวิจัย	ชื่อ-สกุล
1	แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	รศ.เบญจมาศ อภิสวัสดิ์ภิญโญ
2	แนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ผศ.นุชตรียา ผลพานิชย์
3	แนวทางการลดค่าใช้จ่ายการจัดงานฌาปนกิจของชุมชนมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ผศ.เนตรชนก คงทน
4	การขยายผลการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ผศ.สุภาวดี มณีเนตร
5	การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
6	แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อาจารย์อัครีย์ เดชตานนท์
7	การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของธนาคารชุมชนบ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อาจารย์ธวัชรัตน์ ประจันตะเสน และ อาจารย์ชลิตา แควกลาง
8	การสร้างตราสินค้าโรงสีข้าวชุมชนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อาจารย์สุจิตรา จำปาศรี และอาจารย์กนก บุญศักดิ์
9	การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อาจารย์จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ
10	การศึกษาการสร้างต้นแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อาจารย์ปรายดา พรหมเสน

1.2.2 งานวิจัยสำหรับนักศึกษา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

1.3 การหนุนเสริมการวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ใช้กระบวนการหนุนเสริมการวิจัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยการหนุนเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รุจิรกุล เข้ามาเป็นวิทยากรกระบวนการ สำหรับงานวิจัยในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยกระบวนการหนุนเสริมเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ การศึกษากระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ เทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

1.4 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการด้านการวิจัย โดยการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ขวัญกมล ดอนขวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นการวิจัย (Research Based Learning)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิด Constructivism โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Research Based Learning (RBL) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธี Research Based Learning หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการจัดการกระบวนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธี Research Based Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.5 การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย (Knowledge Management : KM)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้ใช้วิธีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขั้นตอนของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งแบ่งได้ 7 ขั้นตอน คือการบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดหัวข้อในการจัดการความรู้ คือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ จำนวน 4 ประเด็น คือความหมายของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ การนับจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ และตัวอย่างหลักฐานการนำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงการได้เผยแพร่ผลของการจัดการความรู้ ในครั้งนี้ฝ่ายได้เผยแพร่ผลของการจัดการความรู้ในรูปแบบของเอกสาร และเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

1.6 การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย

การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในประเด็น “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” The National Academic Research Conference 5th : University Socially Engagement Lead the Way for Better Local Liveing” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช หนูแก้ว เป็นที่ปรึกษาการจัดการงาน ในครั้งนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการยังได้จัดทำเอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ เป็นบรรณาธิการ

2. ด้านการบริการวิชาการ มีดังต่อไปนี้

2.1 การบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมมือกับโปรแกรมวิชาต่างๆในการดำเนินกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีกิจกรรมบริการวิชาการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

2.1.1 ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การบริการวิชาการเพื่อชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ นำโดยผศ.เอกราช หนูแก้ว ผศ.สุภาวดี มณีเนตร รศ.เบญจมาศ

อภิสิทธิ์ธิญญู และอาจารย์อิสรัช ลาวรรณา ได้บริการวิชาการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมะค่า อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 55 คน ด้วยวิธีการอบรมภาคทฤษฎี การศึกษาดูงาน การสาธิตดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงสินค้าตัวอย่าง

2.1.2 ด้านเศรษฐกิจ

การบริการวิชาการเพื่อชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ ในประเด็น “การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน” โดยการดำเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาการจัดการ การตลาด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และเศรษฐศาสตร์ นำโดยผศ.เอกราช หนูแก้ว ผศ.วัชรภรณ์ ธิโสภา อาจารย์ปรายดา พรหมเสน และรศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง ได้บริการวิชาการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ด้วยวิธีการบรรยายข้อมูลวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และการเข้าชมการประกอบการวิสาหกิจชุมชน

2.1.3 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม

การบริการวิชาการเพื่อชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม เรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำกลุ่ม การดำเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และการเงินและการธนาคาร นำโดยอ.นิรวิทย์ เพียรราษฎร์ อ.นพดล เพิ่มสมบูรณ์ อ.ศิววิษณุ จันอรัญ อ.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ อ.วันวิสาข์ ธรรมวิชา และอ.ชลิตา แควกลาง ได้บริการวิชาการให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ด้วยวิธีการบรรยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และกิจกรรมสุนทรียะสนทนา (Dialog) เพื่อพัฒนาศักยภาพระดับกลุ่ม และกิจกรรมถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)

2.1.4 กิจกรรม Walk Rally เพื่อการบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก จำนวน 12 คน คือ รศ.กรองทิพย์ ชัยชาญ อ.ชลิกา ศิลปอนันต์ รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง อ.กนก บุญศักดิ์ ผศ.เนตรชนก คงทน ผศ.ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ธิญญู อ.ปรายดา พรหมเสน อ.ธวัชรัตน์ ประจันตะเสน อ.สุชีรา ธนาวุฒิ และอ.อิศริย์ เดชตานนท์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 129 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวม และกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว คือเส้นทาง ร้านหุ่นเหล็กโคราช – น้ำตกวะภูแก้ว – ร้านกาแฟดงมะไฟ – วัดป่าภูผาสอง – อ่างเก็บน้ำซับประดู่ – วัดบ้านใหม่สันติ – สวนมิตรภาพมะเกลือใหม่ โดยแต่ละจุดจะมีการบรรยายประกอบการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ หัวข้อ “เที่ยวมะเกลือใหม่....ลึกใจฮีล” อันประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ท่องไปกับหุ่นเหล็ก เรื่องที่ 2 รื่นรมย์กับน้ำตกวะภูแก้ว เรื่องที่ 3 ชิมกาแฟดงมะไฟพาเพลิน เรื่องที่ 4 ตะลุยภูผาสองพร้อมไหว้พระทำบุญกับวัดป่าภูผาสอง เรื่องที่ 5 รับลมอ่างซับประดู่พร้อมชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องที่ 6 นมัสการหลวงปู่ดำวัดบ้านใหม่สันติ และ เรื่องที่ 7 พักผ่อนไปกับสวนมิตรภาพมะเกลือใหม่

2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และภาคีในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง คือ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2) เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และ 3) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตกลงการให้ความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ และส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ ด้านศาสตร์การจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น